



Đã thành thông lệ, Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc hàng năm luôn hân hoan đem lại những nét độc đáo biệt, riêng có với một không gian văn hóa lễ hội nhiều sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc thông qua nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và có giá trị giáo dục lịch sử sâu sắc.

Lễ hội năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 19-29/9/2018 (tức ngày 10-20/8 Âm lịch) nhằm tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hoàng Đổ Đổ và vua Trần Quốc Tuấn, tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, độc đáo tôn vinh tri thức của nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Màn bóng Lễ Cáo yết, xin phép mở cửa đền Kiếp Bạc, khai hội mùa thu, Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc sẽ được nối dài bằng chuỗi các hoạt động, các nghi thức từ lễ truy niệm thắp hương, diễu hành dân gian và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc sắc.

Các thời, phần Lễ có: Cúng Phật, Thánh, Hội đồng Trần Triều; Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hoàng Đổ Đổ và vua Trần Quốc Tuấn; Lễ khai hội và ban yến đền Kiếp Bạc; Lễ rước bệ; Lễ tưởng niệm, Lễ tế tế đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyễn Đán; Lễ cầu an; Lễ giỗ Đốc Thánh Trần...

Phần Hội có: Liên hoan diễu hành hát Thánh, đua thuyền truy niệm thắp hương, trình diễu nghệ thuật múa rối nước, hội quân trên sông Lạc Đổ, hội hoa đăng... và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Nét riêng độc sông cửa phá Lôi trong Lôi hồ mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc là Lôi róc bõ và Hồ i quân trên sông Lôi c Đu (diễn ra vào ngày 26/9/2018-tức ngày 17/8 âm lịch), con sông chảy ngang qua Đôn Kiếp Bạc. Trên chính dòng sông này, cách đây hơn 7 thế kỷ, Hoàng Đổo Võng Trôn Quốc Tuôn đã đánh bại quân Nguyên Mông xâm lược.

Lôi cưu an và hồ i hoa đăng trên dòng sông Lôi c Đu (diễn ra vào ngày 27/9/2018 - tức ngày 18/8 âm lịch) cũng là một điểm nhấn đáng chú ý cửa Lôi hồ mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc với hàng trăm chiếc đèn hoa đăng thắp trên sông.

Nghi lễ khai sơn, ban sơn đôn Kiếp Bạc (diễn ra vào tối ngày 25/9/2018-tức 16/8 âm lịch) cũng là một trong những nghi lễ độc đáo, độc đáo phức tạp thành công trong Đôn án nâng cấp Lôi hồ Côn Sơn-Kiếp Bạc giai đôn 2006-2010.

Theo UBND tỉnh Hồ i Đổng, tất cả những nghi lễ này đều được tổ chức đúng với truyền thống cửa Lôi hồ Côn Sơn-Kiếp Bạc khi xưa để tôn trọng và nhớ ơn anh hùng dân tộc đã suốt đời cống hiến vì sự nghiệp quốc thái, dân an.

Một nét mới trong Lôi hồ năm nay được UBND tỉnh Hồ i Đổng cho biết là Lễ tống niêm 718 năm ngày mất cửa Anh hùng dân tộc Hoàng Đổo Đổi Võng Trôn Quốc Tuôn sẽ được tổ chức vào tối 25/9 (tức ngày 16/8 âm lịch) thay vì diễn ra vào sáng 17/8 âm lịch như những năm trước.

Đôi Lôi hồ mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc diễn ra thành công, UBND tỉnh Hồ i Đổng đã yêu cầu các đôn và liên quan xây dựng các phòng án bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá truyền thông, trong và sau lễ hội; bố trí lực lượng y tế, thiếp b, phòng tiếp chăm sóc sức khỏe ngay tại khu vực lễ hội; ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, ép giá, lôi kéo, đeo bám khách tại các khu vực diễn ra lễ hội...

*(Chinhphu.vn)*

